

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

bác bộ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Toàn ngành đã thể hiện sự gương mẫu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính. Quan tâm thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Chủ trọng tổng kết mô hình mới, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ

cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai các mặt công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện kiên toàn, bố

trí, sắp xếp cán bộ các cấp theo phương án nhân sự đã được thông qua. Phối hợp tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Nắm chắc, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tập trung đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu

độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, thực hiện "5 hóa" (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động) và "3 không" (không nói không, không nói có mà không làm; không nói có mà không làm); phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình tài trợ 50 triệu đồng, sơn Mykolor tài trợ 6 thùng sơn; gia đình, hàng xóm, các mạnh thường quân giúp 60 triệu đồng. Ngôi nhà được thi công trong 3 tháng với sự hỗ trợ ngày công từ đoàn viên, thanh niên xã Thụy Xuân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình "Nỗi cháo yêu thương - ấm lòng người bệnh". 450 suất cháo đã được phát tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên các đơn vị cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, chia sẻ khó khăn cùng với các bệnh nhân, đồng



Phát cháo tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại lễ khánh thành, đại diện các cấp bộ đoàn, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã, thôn đã trao tặng gia đình bà Mên các vật dụng cần thiết.

Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

* Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng ngày 12/3, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị:

* Chiều ngày 12/3, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Sở Tài chính, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động hỗ trợ nông dân xã Vũ Văn (Vũ Thư) tiêu thụ nông sản.

chuyển rau bắp cải; phát động các bộ, công chức, viên chức đơn vị tiêu thụ được gần 6 tấn rau bắp cải. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông dân xã Vũ Văn gặp khó khăn trong tiêu thụ rau bắp cải. Toàn

xã trồng trên 30ha bắp cải, trong đó có hơn 10ha, tương đương với 700 - 800 tấn bắp cải cần thu hoạch gấp để tránh thối, hỏng. Số lượng bắp cải tiêu thụ tuy chưa nhiều nhưng thể hiện

tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên các đơn vị với khó khăn của nông dân, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay tiêu thụ nông sản.



Đoàn viên, thanh niên các đơn vị hỗ trợ nông dân xã Vũ Văn (Vũ Thư) thu hoạch, vận chuyển rau bắp cải.



Với khẩu hiệu "Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên", tuổi trẻ Thái Bình có nhiều hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

**TUỔI TRẺ THÁI BÌNH
Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 thông qua nhiều hình thức như thông báo trên hệ thống truyền thanh về diễn biến dịch bệnh, tổ chức xe tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, lắp đặt pa nô, áp phích tại những địa điểm công cộng, những nơi đông người qua lại, tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tổ chức tập huấn nâng cao hiểu biết về dịch bệnh cũng như cách phòng, chống dịch, hướng dẫn khai báo y tế, ra mắt các câu lạc bộ, đội phân ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh... Các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, đồng thời có những sáng tạo như trong việc thiết kế các infographic, xây dựng các video clip về dịch Covid-19 để tuyên truyền rộng rãi trên các trang thông tin của đoàn, hội, đội và trên mạng xã hội, huy động các nguồn lực trong xã hội tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 phụ trách

đường dây nóng 1800 9402 để kịp thời giải đáp những thắc mắc và tiếp nhận những thông tin phản ánh kiến nghị của người dân về dịch Covid-19, qua đó thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo 100% cơ sở đoàn thành lập các đội thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Bluezone.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, các cấp bộ đoàn, hội đã tích cực, chủ động, huy động các nguồn lực xã hội hóa ra quân phát khoảng 140.000 khẩu trang, hơn 2.300 lít nước rửa tay sát khuẩn, hơn 1.400 lít dung dịch lau nhà và các thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch như: xà phòng, nhiệt kế, găng tay, quần áo bảo hộ; tư vấn, hướng dẫn khai báo y tế tại các gia đình được hơn 275.500 lượt. Tổ chức đoàn đã có nhiều mô hình mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả và sức lan tỏa trong cộng đồng như: xây dựng các trạm rửa tay dã chiến, bồn rửa

tay từ vật dụng tái chế; thanh niên tự làm kính chắn giọt bắn; đổi phế liệu, rác thải nhựa lấy khẩu trang; nghiên cứu và chế tạo buồng khử khuẩn... Nhiều bạn trẻ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người khai báo y tế hay tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, các điểm cách ly tập trung; nhiều cơ sở đoàn hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người có hoàn cảnh khó khăn... Chị Nguyễn Thị Kiều Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) cho biết: Hưởng ứng phong trào "Thanh niên tình nguyện - ngại gì Covid", Đoàn Thanh niên xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone; thành lập các đội thanh niên xung kích, tuyên truyền lưu động và hướng dẫn trực tiếp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, cùng với đó là phát khẩu trang miễn phí cho người dân... Em Kiều Thủy Tiên, sinh viên lớp YTCC4-K5, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Em và các bạn đã làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, phát tờ rơi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh tại chốt kiểm soát dịch của tỉnh tại cầu Tân Đệ từ ngày 5 - 25/2. Đây là một trải nghiệm mới của em. Lần đầu tiên em đón giao thừa cùng các bạn và các cô, các chú ngành Y tế, Công an, Quân sự. Trước tết, lượng người về tỉnh đông, công việc nhiều, chúng em chia thành các ca để làm việc. Tuy mệt nhưng chúng em rất vui vì góp một phần nhỏ vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.



Người dân đem rác thải nhựa đổi lấy khẩu trang tại chợ Bó Xuyên, thành phố Thái Bình.



XUÂN PHƯƠNG

Hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc

(chinhphu.vn) Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành với nhiều hoạt động thiết thực. Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2021, gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2021. Đồng thời thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.



Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, sẽ triển khai treo các băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2021.

Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp, xây dựng chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc" phát sóng trên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là chương trình truyền hình thực tế, mang ý nghĩa nhân văn, cộng đồng; đối tượng tham gia là những người phụ nữ có những hoàn cảnh, số phận đặc biệt... nội dung chính của chương trình xoay quanh chủ đề như "Hạnh phúc gia đình", "Bình đẳng trong gia đình", "Ứng xử trong gia đình và giáo dục con cái", "Phòng, chống bạo lực gia đình"... Chương trình còn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc ở Việt Nam và trên thế giới.

* Tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết hưởng ứng bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Liên hợp quốc chọn 20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc là bởi đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Qua đó, việc chọn ngày 20/3 làm "Ngày Quốc tế hạnh phúc" cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Năm 2014, lần đầu tiên ngày Quốc tế hạnh phúc được phát động và tổ chức tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

7 giờ đến 22 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ). Mọi công dân đến tuổi khi đi làm cần chuẩn bị sẵn giấy chụp điện tử cần mang theo những loại giấy tờ sau: sổ hộ khẩu (bản chính), chứng minh thư nhân dân cũ (1 bản photo, không cần công chứng) để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa nếu thông tin bị sai lệch.

**VŨ THƯ
2 xã có bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục**

1 hộ chăn nuôi tại xã Minh Quang và 2 hộ chăn nuôi tại xã Tự Tân (Vũ Thư) vừa được xác định có bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Đây là 3 hộ chăn nuôi đầu tiên trên địa bàn huyện Vũ Thư có bò nhiễm dịch bệnh này.

Trước đó, các hộ chăn nuôi này phát hiện bò có triệu chứng mắc bệnh bất thường, nổi các nốt sần trên vùng cổ, lưng, bụng... Sau khi nhận được thông tin, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm của 3 con bò nghi bị bệnh để xét nghiệm tại cơ quan chuyên môn. Đến ngày 10/3, kết quả xét nghiệm cho thấy 100% mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh viêm da nổi cục.

Các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ người chăn nuôi điều trị những con bò bị nhiễm bệnh; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại và môi trường xung quanh. Huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện nhanh các biện pháp khoanh vùng dập dịch, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển trâu, bò và sản phẩm trâu bò ra vào các hộ này. Các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục, bảo vệ an toàn đàn trâu, bò.

QUỲNH LƯU